

## Top 5 ส่วนไหนที่ผู้ชายชอบมองผู้หญิง

นำเสนอเมื่อ : 19 พ.ค. 2552

### Top 5 ส่วนไหนที่ผู้ชายชอบมองผู้หญิง

หนุ่มๆ สมัยนี้ แต่ละคนก็มีสไตล์ใคร... สไตล์มันในการมองดูสาวๆ ซึ่งแล้วแต่ทัศนคติ และและเหตุผลที่ต่างกันไป แต่ที่มองแล้วแบบว่าใช่เลย โดยรวมๆ จะมี 5 ตำแหน่ง... มาดูกันเลยว่าที่ได้บ้าง

#### อันดับที่ 5 เส้นผม

เส้น ผมนี้ ...เป็นอะไรที่ผู้ชาย ชอบมองกันมาก โดยเฉพาะสาวผมสวย บอกได้เลยว่า คุณอยู่ในสายตาของเหล่าหนุ่มๆ แล้ว พบว่าหนุ่มๆ กวาร์รอยละ 90 ที่ชอบมองสาวผมยาว เพราะดูเป็นผู้หญิง นาทะนุถนอม แต่สาวผมสั้นไม่ต้องอิจฉา เพราะหนุ่มๆ บางคนก็ไม่เลือกขนาดนั้น เขาบอกสาวผมสั้นก็น่ารักไปอีกแบบ แบบว่า...ดูคล่องตัว กระฉับกระเฉง แต่สิ่งที่สำคัญคือ ความสวยของผมโดยเฉพาะแบบที่มองแล้วสะดุดตา “ยิ่งแบบในโฆษณาเลยยิ่งดี” ผมที่สวยพลิ้วเป็นธรรมชาติ สัมผัสแล้วนุ่ม มีกลิ่นหอมโชยมา รับรองไม่ว่าหนุ่มหนาไหนก็ไม่พินคุณแน่ เพราะฉะนั้น คุณสาวๆ ต้องหมั่นดูแลผมกันให้ดีละ

#### อันดับที่ 4 เรียวขา

อัน นี้ไม่ว่าหนุ่มๆ หรือสาวๆเอง ก็ชอบมอง แต่มองกันคนละแบบ คุณหนุ่มๆ เค้า มักจะมองในแบบชื่นชม แต่สาวๆ อาจมองในแบบ อิจฉาโดยเฉพาะสาวขาสั้น ทั้งหลาย สาวๆ ที่มั่นใจ ในเรียวขาของตนว่า เรียวยาว สวย ขาว แบบไม่ต้องนำสิ่งใด มาบดบังรัศมีของเรียวขา หละก็...โชว์กันได้เต็มที่เลย แต่เอาแคฟองามนะ ไม่ต้องหือหวมมากนัก เพราะเดี๋ยวนุ่มๆ จะพากันหัวใจวายชะก่อน

#### อันดับที่ 3 รูปร่าง

เชื่อ ได้เลยว่ารั้อยทั้งรั้อย ไม่ว่าหนุ่มไหนต้องชอบสาวหุ่นดี หุ่นPerfect แบบ สวยสุด อย่างฮอต ลูกเกด... พอลลา อย่างนี้ ไม่ชอบก็ไม่รู้ว่าใจแล้ว ว่าแต่คุณสาวๆ ไม่ต้องกลัวหรอก...ของอย่างนี้ ก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้น แบบPerfect ที่ผู้ชายชอบคือ รูปร่างที่แลดูสมส่วน ไม่อ้วนไม่ผอมไปเท่านั้นแหละ ถ้ายากรูว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่วา ก็ลองเอาสวณสูงลบด้วย 110 ดู ...ได้เท่าไรนั่น นั่นแหละตัวเลขนำหน้าที่เหมาะสมของตัวเองคุณหละ สวณเหตุผลที่หนุ่มๆ ชอบมองรูปร่างของสาวๆ ก็เพราะรูปร่างของผู้หญิงจะมีเซฟสวณเวาสวณโค้ง มองแล้วดูมีชีวิตชีวาของชายเยอะ

#### อันดับที่ 2 หน้าตา

ก่อน ข้างสูสีกับอันดับที่ 1 เจียดกันแค่นี้เลยล่ะ อย่างว่าหน้าตาเป็นสิ่งแรกที่หนุ่มๆ จะได้เห็นคุณ หรือเป็นด่านแรกที่คนที่พบคุณ จะเห็นแล้วเกิดความรู้สึกประทับใจ ในตัวคุณ จะตาโต แกมบ้อง หนาดอบ จมูกบาน ปากเรียวบางหรือหอยยออยู่เป็นกระจับ จะตักกระหรือหน้าใส ก็ขึ้นกับว่าดูรวมๆ ออกมาแล้วดูดีขนาดไหน ส่วนหนุ่มๆ จะถูกใจคุณแค่ไหน ก็ต้องแล้วแต่ สเปคของแต่ละคนแล้วละ

### อันดับที่ 1 หน้าอก

ครอง อันดับที่ 1 อย่างไม่มีปัญหา และไม่ต้องสงสัย เพราะหนุ่มๆ เทคะแนให้ อย่างท่วมทับ ด้วยเหตุผลที่ว่า หน้าอกเป็นเครื่องบอก ความเป็นผู้หญิงมากที่สุดมากกว่าอวัยวะอื่น ที่สำคัญคือผู้ชายไม่มี! (แต่ถ้าเป็นชายนะยะ ก็ไม่แน) แต่สาวๆ ไม่ต้องตกใจคอยระวังว่า เดินไปไหนจะถูกหนุ่ม ๆ จับจ้องที่หน้าอกหน้าใจตลอดเวลา เพราะแค่เหลือบมองเขาก็ประทับใจแล้ว หรือ สาวๆ บางคนก็ไม่ต้องกังวล จนเวลาเดินไปไหน ต้องเดินห่อไหล่ หรือใส่เสื้อใหญ่ๆ เพื่ออำพรางปกปิดรูปร่าง เพราะมันจะทำให้เสียบุคลิก มั่นใจในตัวเองนะดีที่สุด พอแม่ไหมมาเท่าไรก็ภูมิใจเอาไวเถอะ

ตกลงแล้วไม่ว่าหนุ่มๆ จะชอบมองตรงไหนก็ตาม สาวๆ ก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่เสมอ บุคลิกภาพก็เป็นสิ่งสำคัญ หน้าตา รูปร่าง อาจจะไม่ Perfect แต่ถ้าวางตัวดี ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะ